

## บรรณาธิการแถลง

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ได้รับการเผยแพร่เป็นปีที่ 14 แล้วนับว่ายาวนานและในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าของวารสารพฤติกรรมศาสตร์ได้ดำเนินงานมาครบรอบปีที่ 53 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 นี้ ประกอบกับวารสารพฤติกรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับจาก สกอ. และ สกว. ว่าเป็นวารสารระดับชาติ อยู่ในฐาน ข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จาก [www.kmutt.ac.th/jif/public\\_html/index.html](http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html) นอกจากนี้วารสารพฤติกรรมศาสตร์ยังได้จัดทำเป็นวารสาร E-journal ที่สามารถสืบค้นได้จาก <http://bsris.swu.ac.th/journal/index.html> โดยเนื้อหาในฉบับนี้ เป็นบทความวิจัยจำนวน 11 บท และเป็นบทความการวิเคราะห์หนังสือ จำนวน 1 บท รวม 12 บท

บทความวิจัยทั้ง 11 บท มีความน่าสนใจที่เนื้อหาสะท้อนปัญหาหลายมุมมอง ดังเช่น พฤติกรรมไทยในโรงเรียน ดังบทความเรื่องที่ 6 คุณลักษณะความทันสมัยและการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเป็นครูยุคปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่องที่ 1 อิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องที่ 7 การพัฒนาลักษณะความเป็นกัลยาณมิตรสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และเรื่องที่ 8 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ์นักศึกษาครูและการรับรู้ ความสามารถของตนในการเป็นครูนักวิจัยที่มีต่อพฤติกรรมครูนักวิจัย ส่วนมุมมองพฤติกรรมไทยในองค์กรและสื่อ ดังเช่น เรื่องที่ 5 การศึกษากำลังขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร มจร. เรื่องที่ 4 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีมและกระบวนการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมข้ามสายงาน เรื่องที่ 2 ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เรื่องที่ 9 เป็นมุมมองของปัญหาสังคม ในเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย และมุมมองของการพัฒนาชุมชน ดังเรื่องที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชนและประสบการณ์เป็นฐาน ในเรื่องที่ 10 เป็นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ และเรื่องที่ 11 เป็นการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่พหุภาคีในชุมชนแออัด และเรื่องที่ 12 ซึ่งเป็นส่วนบทส่งท้ายคือ การแนะนำหนังสือ การเงินเชิงพฤติกรรมในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์

สุดท้ายนี้ ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (Peer reviewers) ที่ตรวจพิจารณาบทความวิจัยและผู้เขียนบทความที่มีการแก้ไขจนสำเร็จลงด้วยดี ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านและขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยเหลือให้วารสารฉบับนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรณาธิการ

กันยายน 2551